

ĐÔNG HƯNG

Quyết liệt cải cách hành chính

Cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá được huyện Đông Hưng triển khai đồng bộ, quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ nhân dân tốt hơn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Mục tiêu kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của huyện Đông Hưng hướng vào các trọng tâm: Đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp với sự phục vụ của cơ quan hành chính; CCHC mạnh mẽ, tạo đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); tinh gọn bộ máy hành chính... Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu này, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, hướng vào 2 nhóm đối tượng chính là người dân, tổ chức, doanh nghiệp và đội ngũ CBCCVC từ huyện tới cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung cung cấp thông tin về quyền, lợi ích, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp và trách nhiệm phục vụ của đội ngũ CBCCVC. Năm 2019, toàn huyện phát trên 2.500 tin, bài liên quan đến công tác CCHC trên hệ thống truyền thanh, qua đó góp phần tạo sự thống nhất trong nhận



Giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Đông Hưng.

thức và hành động của các cấp, các ngành trong thực hiện CCHC. Cùng với cải cách về thể chế, Đông Hưng chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách TTHC. Các TTHC đều được công khai, minh bạch; địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của

tổ chức, cá nhân cũng được niêm yết tại bộ phận một cửa. Các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC theo chế độ một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết

quả cấp huyện, cấp xã, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc. Đặc biệt, từ ngày 1/11/2019, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ" (tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, giải quyết,

đóng dấu và trả kết quả). Đây là mô hình đột phá trong thực hiện CCHC, thể hiện quyết tâm của Đông Hưng xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ. Trong năm, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận trên 16.000 hồ sơ, thủ tục; đã giải quyết 15.800 hồ sơ, thủ tục, đạt 98,8%. Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận gần 69.245 hồ sơ, thủ tục; đã giải quyết 69.134 hồ sơ, thủ tục, đạt 99,8%. Chi Hoàng Thị Thủy, xã Đông Động cho biết: Tôi thấy TTHC và thời gian giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, của xã ngày càng đơn giản, nhanh gọn; thái độ của cán bộ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn người dân đến liên hệ giải quyết TTHC.

Đông chí Tô Xuân Thúc, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết: Việc lựa chọn CBCCVC trực tiếp giải quyết TTHC ở các cấp được thực hiện trên tinh thần 5 "rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả). Xây dựng đội ngũ CBCCVC gần dân, tôn trọng và nỗ lực phục vụ nhân dân, thậm chí nhân 3 "xin" (xin chào, xin hỏi, xin cảm ơn). Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn

ng nghiệp vụ, trình độ cho đội ngũ CBCCVC. Do vậy, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ CBCCVC từng bước được nâng cao, được chuẩn hóa và có sự chuyển biến mạnh về tư duy, phong cách làm việc. Đến nay, UBND huyện đã ứng dụng phần mềm mạng văn phòng điện tử liên thông tới tất cả các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để quản lý văn bản tạo cơ sở dữ liệu điện tử trong tiếp nhận, luân chuyển, xử lý văn bản liên thông qua môi trường mạng. Các phòng, ban của huyện đã và đang tích cực triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong giải quyết TTHC hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Hiện nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện đã triển khai giải quyết TTHC ở mức độ 3 và 4 đối với 74 TTHC thuộc 17 lĩnh vực của 9 đơn vị, đồng thời đưa vào giải quyết 208/239 TTHC theo phương án "5 tại chỗ". Những động thái quyết liệt của Đông Hưng trong CCHC, đơn giản hóa TTHC đã tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và sự phục vụ của cơ quan hành chính, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

THU HIỀN

THÀNH PHỐ Không để tình trạng người lang thang bán hàng rong, xin ăn dịp cuối năm

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Bình xuất hiện một số đối tượng lang thang bán hàng rong, xin ăn làm mất mỹ quan đô thị và an ninh trật tự. Nhằm chung tay bảo đảm an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế và không để tình trạng người lang thang bán hàng rong, xin ăn, nhất là trong dịp cuối năm, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, các địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội; thường xuyên rà soát địa bàn, đưa các đối tượng lang thang bán hàng rong, xin ăn không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở trợ giúp xã hội. Công an thành phố phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; hỗ trợ UBND các phường, xã xử lý theo quy định đối với người lang thang, bán hàng rong, xin ăn trên các đường phố, ngã ba, ngã tư, khu vực đèn tín hiệu giao thông, chợ, bệnh viện; điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng "chăn dắt" trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, các đối tượng yếu thế khác bán hàng rong, xin ăn theo quy định của pháp luật.

MINH NGUYỆT

THÁI THUY Xảy ra 140 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội

Theo báo cáo của Công an huyện Thái Thụy, năm 2019, toàn huyện xảy ra 140 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội, giảm 8 vụ so với năm 2018. Trong đó, Công an huyện đã điều tra, khám phá được 113 vụ, 267 đối tượng, đạt tỷ lệ 80,7%. Một số loại tội phạm trên địa bàn huyện có chiều hướng giảm như: hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, các loại tội phạm về ma túy, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường và tệ nạn cờ bạc còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, hiện nay, Công an huyện Thái Thụy đang tập trung thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tháng cuối năm và trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020; thực hiện tốt công tác nắm địa bàn và giải quyết tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

TRẦN TUẤN

Kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ dịp tết Nguyên đán

Thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu năm 2020, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh vừa tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn huyện Kiến Xương và thành phố Thái Bình.

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát PCCC đôn đốc, hướng dẫn cơ sở khắc phục những sơ hở, thiếu sót không bảo đảm an toàn PCCC như: hệ thống điện đấu nối tùy tiện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt chưa phù hợp, chưa bố trí đường giao thông, nguồn nước bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy... Đồng thời, khuyến cáo các cơ sở lắp đặt thêm các thiết bị, phương tiện chữa cháy theo quy định. Trong những ngày tết Nguyên đán Canh Tý, yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc chế độ tuần, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để chủ động ứng phó kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Từ nay đến tết Nguyên đán Canh Tý, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với công an các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại các cơ sở đốt hương thờ cúng, đốt vàng mã tại nơi thờ cúng lễ hội, đình, chùa và các gia đình; qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức của nhân dân trong chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.

NGUYỄN TÙNG

Khỏe, đẹp nhờ dân vũ

Vài năm gần đây, số lượng phụ nữ tham gia luyện tập dân vũ ngày càng tăng. Bộ môn này phát triển mạnh ở nhiều địa phương, giúp chị em rèn luyện sức khỏe, góp phần tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội.

Mỗi buổi tối, gác lại công việc thường ngày, các thành viên câu lạc bộ (CLB) phụ nữ khỏe, đẹp xã Vũ Lăng (Tiền Hải) lại có mặt đông đủ tại UBND xã để luyện tập. Trong tiếng nhạc khi sôi động, lúc nhẹ nhàng, các bà, các chị hào hứng bước theo từng nhịp điệu uyển chuyển. Chị Đặng Thị Huệ, thành

viên CLB cho biết: Trước đây tôi chủ yếu đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Từ khi CLB được thành lập, ngày nào tôi cũng đến tham gia luyện tập. Người biết chỉ cho người chưa biết, người biết nhiều chỉ cho người biết ít. Chúng tôi đến đây không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn tìm được niềm

vui sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, sẻ chia với nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Cũng bởi thế, lúc đầu trong thôn chỉ có 7 chị tham gia, sau hơn 2 tháng đã có 50 chị tham gia CLB.

Nếu như khiêu vũ đòi hỏi người tham gia phải được hướng dẫn, tập luyện vất vả thì dân vũ lại không quá cầu kỳ, dễ học, dễ nhớ, mọi lứa tuổi đều có thể tham gia. Chị Nguyễn Thị Sáo, thôn Thái Hòa, xã Bình Định (Kiến Xương) cho biết: Sức khỏe tôi không được tốt nhưng có CLB dân vũ của thôn, xã, tôi vẫn tham gia và cảm thấy sáng khoái và thoải mái. Tối thứ 2, 4, 6 và chủ nhật thì chúng tôi tập ở sân vận động xã, tối thứ 3, 5, 7 thì tập ở nhà văn hóa thôn. Nhiều bà, nhiều chị còn đưa con, cháu đi tập cùng. Rất sôi nổi và phấn khởi.

Thấy được lợi ích của dân vũ cho sức khỏe và tinh thần, nhiều chị em đã vận động người thân cùng luyện tập. Trước đây, có CLB dân vũ đã phần nào giúp phụ nữ tại đây quên đi nỗi buồn của thanh thiếu niên,

người cao tuổi tham gia. Bà Ngô Thị Thiện, thành viên CLB dân vũ và yoga xã Minh Lăng (Vũ Thư) năm nay 75 tuổi nhưng rất tích cực luyện tập. Bà chia sẻ: Buổi đầu tập còn bỡ ngỡ, vụng vế, sai nhịp nhưng chúng tôi chỉ dẫn cho nhau nên dần dần bước chân đã vững nhịp, lắc hông, giơ tay đẹp và mềm mại hơn. Tập dân vũ tôi thấy tinh thần thoải mái, sức khỏe tốt lên trông thấy.

Chị Vũ Thị Hồng Diệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Minh (Kiến Xương) cho biết: Không cần sân tập riêng, nhiều khi ở chợ, sân nhà văn hóa, nơi làm việc, cứ có thời gian rảnh là các bà, các chị lại tranh thủ tập. Tham gia CLB dân vũ, nhiều chị em đã thay đổi tư cách giao tiếp đến ăn mặc, phù hợp với xu hướng hiện đại, tự tin thể hiện mình hơn. Được tạo mọi điều kiện để tập luyện, lại thấy được lợi ích đối với sức khỏe, tinh thần và là sân chơi gắn kết tình làng nghĩa xóm nên số lượng người đăng ký tham gia ngày càng đông. Tập luyện dân vũ không chỉ để

khỏe, đẹp, các chị em trong các CLB còn biểu diễn vào dịp lễ, tết, phục vụ các sự kiện văn hóa và tham gia giao lưu với các địa phương, CLB khác. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với phong trào văn hóa, thể thao cơ sở và là một hình thức hiệu quả nhằm thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt hội.

Không quá cầu kỳ, bước nhảy đơn giản, trang phục thoải mái, điệu nhảy sôi động nên dân vũ thu hút được đông đảo chị em tham gia. Nhảy dân vũ không chỉ giúp chị em cải thiện sức khỏe, giữ vóc dáng, tinh thần luôn sáng khoái, phấn khởi mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ nông thôn. Bởi vậy, mô hình CLB dân vũ nói riêng, thể dục thể thao nói chung luôn được các cấp hội phụ nữ quan tâm phát triển. Hoạt động này được đánh giá cao về khả năng thu hút, tập hợp hội viên. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục chỉ đạo cơ sở tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, nhân rộng mô hình tại các địa phương.

KUẬN PHƯƠNG



Dù mới thành lập được hơn 2 tháng nhưng câu lạc bộ phụ nữ khỏe, đẹp xã Vũ Lăng (Tiền Hải) đã thu hút hơn 150 thành viên tham gia.

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY CÔNG LẬP TỈNH Bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã cận kề, một trong những nhiệm vụ quan trọng được cán bộ, nhân viên Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đặt ra là phải bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), không để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn, góp phần để người dân yên tâm vui xuân đón tết.

Ông Hoàng Hoa Thám, Giám đốc Cơ sở cho biết: Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh hiện có 2 cơ sở; cơ sở 1 đóng trên địa bàn xã Đông Lĩnh (Đông Hưng) đang cai nghiện bắt buộc cho 198 học viên, cơ sở 2 đóng trên địa bàn phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đang cai nghiện có 99 học viên. Xác định việc cai nghiện cho học viên phải gắn liền với công tác bảo đảm ANTT, ngay từ khi

tiếp nhận học viên, Cơ sở đã tổ chức đánh giá, phân loại, xác định tình trạng nghiện, tổ chức điều trị, cắt cơn giải độc, phục hồi sức khỏe cho học viên; đồng thời, phổ biến nội quy, quy chế, giáo dục ý thức kỷ luật, nâng cao nhận thức, tổ chức cho học viên học nghề, tham gia lao động trị liệu để ổn định tâm lý, qua đó giúp học viên thay đổi hành vi và hợp tác trong quá trình cai nghiện. Tuy nhiên, lãnh đạo Cơ sở cũng

nhận định trong những ngày giáp tết Nguyên đán, tâm lý của học viên thường dao động do nhớ nhà nên việc bảo đảm ANTT được cán bộ, nhân viên Cơ sở tập trung cao độ. Hàng ngày, cán bộ, nhân viên Cơ sở thường xuyên gặp gỡ tư vấn, động viên học viên, nhất là những học viên mới vào yếm tâm điều trị; đồng thời, duy trì kiểm tra thăm hỏi, kiểm tra an toàn nội bộ; hai lần một tuần kiểm tra đồ dùng học viên, mỗi tháng

một lần kiểm tra hình xăm đi vật, ngoài ra còn chủ động kiểm tra đột xuất khi phát hiện nghi vấn. Qua kiểm tra đã phát hiện, thu giữ, tiêu hủy một số đồ phẩm như thuốc lá, thuốc lào, chè khô, bật lửa ga, điện thoại di động, rượu, đồ ăn và một số dụng cụ trái phép khác. Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cơ sở vật chất tại Cơ sở cũng được cải thiện đáng kể. Hiện tại, hệ thống camera theo dõi được lắp đặt quanh Cơ sở; toàn bộ tường rào thép gai bao quanh đã được làm mới; hệ thống đèn chiếu sáng, cửa khóa phòng của học viên được nâng cấp để bảo đảm độ an toàn.

Trong công tác phối hợp bảo đảm ANTT, Cơ sở thường xuyên phân tích tình hình tạm trú, tạm vắng, diễn biến tư tưởng của học viên để chính quyền địa phương, Công an huyện Đông Hưng, Công an thành phố Thái Bình và công an các xã, phường có cơ sở đóng trên địa bàn nắm rõ, từ đó có biện pháp phòng ngừa. Chủ động tuần tra, phát hiện những dấu hiệu,

hành vi khả nghi, thẩm lậu để có biện pháp phối hợp ngăn chặn, xử lý. Nhiều vụ thẩm lậu đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Điển hình, tháng 8/2019, Công an huyện Đông Hưng, Công an xã Đông Lĩnh phối hợp với cán bộ Cơ sở bắt giữ 3 đối tượng nếm ma túy cho học viên. Công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định khởi tố theo quy định của pháp luật. Song song với việc tuần tra, kiểm tra định kỳ, theo kế hoạch, trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm nay, Công an huyện Đông Hưng, Công an thành phố Thái Bình sẽ tăng cường cán bộ xuống Cơ sở để nắm bắt tình hình ANTT, chỉ đạo lực lượng phối hợp với Công an xã Đông Lĩnh, Công an phường Kỳ Bá và các xã, phường lân cận thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các lớp đào tạo nghề kết hợp với lao động sản xuất giúp học viên cai nghiện hiệu quả, góp phần bảo đảm ANTT tại Cơ sở. Hiện tại, Cơ sở có 2 xưởng

gia công đóng gói giấy tiền với 90 học viên; gia công hàng may mặc cho 50 học viên và 50 học viên gia công hàng dệt lụa. Quá trình lao động trị liệu là phương pháp hiệu quả để giáo dục ý thức lao động cho học viên, giúp tâm lý học viên ổn định hơn. Học viên Trần Văn P, quê xã Đông Hoàng (Tiền Hải) chia sẻ: Năm nay là tết

thứ hai tôi không được đón tết cùng gia đình, tuy buồn nhưng trong những ngày tết cán bộ, nhân viên Cơ sở tổ chức cho học viên đón tết đầy đủ theo phong tục cổ truyền của dân tộc như gói bánh chưng, tổ chức tất niên, đón giao thừa... nên mọi người cũng đỡ nhớ nhà. Đầu năm 2020 tôi sẽ hết thời hạn cai nghiện, vì

vậy, những ngày còn ở Cơ sở tôi sẽ chấp hành đầy đủ các nội quy để sớm được về với gia đình.

Sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương cùng với sự chuẩn bị chu đáo của Cơ sở sẽ góp phần quan trọng bảo đảm ANTT trong dịp tết Nguyên đán.

NGUYỄN CƯỜNG



Học viên tham gia lao động để ổn định tâm lý góp phần nâng cao hiệu quả cai nghiện.